



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๐๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมี ประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้เชิญ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิของคนไทย ตกสำรวจ คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยผู้แทนของหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ สมช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่สำรวจแล้วแต่ไม่สามารถพัฒนา สถานะได้ รวมทั้งกลุ่มบุคคลตกสำรวจ แต่ยังพบอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คือ ๑. ปัญหาระบบ คัดกรองของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๒. ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมทั้งผู้ติดตามแรงงาน ต่างด้าว และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ที่เป็นคนไทย แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น บิดามารดาไม่ได้แจ้งการเกิดต่อ นายทะเบียน เป็นต้น



## ๒) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมที่ดิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

อนึ่ง คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นด้านงบประมาณการดำเนินงาน และด้านอัตรากำลังของบุคลากร



๓.) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สรุปผลตรวจสอบข้อมูล/แนวทางติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ คือ ๑. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระดับความรับผิดชอบ แบ่งเป็น ระดับความรับผิดชอบ “หลักในแผนย่อย” จำนวน ๖ รายการ และระดับความรับผิดชอบ “สนับสนุนในแผนย่อย” จำนวน ๑๑ รายการ ๒. ตามแผนปฏิรูปประเทศระดับความรับผิดชอบ แบ่งเป็น ระดับความรับผิดชอบ “หลักในแผนย่อย” จำนวน ๔ รายการ และระดับความรับผิดชอบ “สนับสนุนในแผนย่อย” จำนวน ๙ รายการ ทั้งนี้ ควรรับผิดชอบสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. การรู้เท่าทันสื่อ ๒. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ๓. แนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์



กรณีคนร้ายบุกยิงจุดตรวจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในคืนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้มีเสียชีวิตจำนวน ๑๕ คน และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ คน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เห็นควรให้แถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง มีหนังสือเพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย